

## บทที่ 3

### ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรของสำนักงานพื้นที่ลำพูน ปัญหา และข้อเสนอแนะในการตรวจสอบภาษีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลำพูน มีขอบเขตการศึกษา แหล่งข้อมูล วิธีการศึกษา และการเก็บข้อมูลดังนี้

#### 3.1 ขอบเขตการศึกษาและ แหล่งข้อมูล

##### 3.1.1 ขอบเขตการศึกษา

ประชากรการศึกษานี้ศึกษาจากกลุ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน จำนวน 20 ราย ในช่วงวันที่ 15 –20 มีนาคม 2548 เท่านั้น โดยขอบเขตการศึกษาจะมุ่งเน้นศึกษาถึง ความรู้ความเข้าใจ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการตรวจสอบภาษีอากรของผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมลำพูน

##### 3.1.2 แหล่งข้อมูล

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดำเนินการเก็บข้อมูลจากการสร้างแบบสอบถาม โดยผู้ศึกษาจะใช้แบบสอบถามกับจำนวนประชากรทั้งหมด โดยข้อมูลในแบบสอบถามจะประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง ประสบการณ์ การรับการอบรม การแก้ไขข้อสงสัยในการตรวจสอบภาษี อัตราการตรวจพบปัญหาภาษี อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และกิจการที่อยู่ในความรับผิดชอบในการตรวจสอบ

ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน เช่น สิทธิประโยชน์ในเรื่องการส่งออก การหักรายจ่าย การส่งเสริมการลงทุนในเขต 3 รายได้จากดอกเบี้ย รายได้จากการจำหน่ายผลพลอยได้ รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ นโยบายการส่งเสริมการลงทุน พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน การเฉลี่ยรายได้ การเฉลี่ยรายจ่าย การตีราคาสินค้า แนวปฏิบัติกร การบันทึกสินทรัพย์ การคำนวณค่าเสื่อมราคาและค่าสูญสิ้น

ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่ เช่น ปัญหาความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการ ความร่วมมือในการเข้าไปตรวจสอบภาษีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และเจ้าหน้าที่สรรพากรที่เข้าไปตรวจสอบ

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสารวิชาการของกรมสรรพากรและข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ ประมวลรัษฎากร เอกสารของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เอกสารทางวิชาการของกรมศุลกากร หนังสือ การค้นคว้าอิสระ ตำราทางวิชาการ และวารสาร

### 3.2 วิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล

การศึกษานี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงบรรยายในลักษณะการวิจัยเชิงสำรวจเป็นการศึกษาหาข้อเท็จจริงมาใช้บรรยายโดยจะมุ่งเน้นศึกษาถึง ความรู้ความเข้าใจ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการตรวจสอบภาษีอากรของผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมลำพูน จากประชากรจำนวน 20 ราย เนื่องจากประชากรมีจำนวนไม่มากดังนั้นในการศึกษาจึงใช้การเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรทั้งหมด โดย

แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการให้เลือกตอบโดยการใช้เครื่องหมาย ✓ (ถูก) ในข้อที่เลือกดังนั้นจะใช้การวิเคราะห์จากค่าความถี่ และอัตราร้อยละ

แบบสอบถามส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จะแสดงผลในรูปค่ามาตราส่วนประมาณค่า ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์วัดระดับความรู้ความเข้าใจดังนี้

#### เกณฑ์ในการวัดระดับความรู้ความเข้าใจ

ระดับความรู้ความเข้าใจ	คะแนน
มากที่สุด	5
มาก	4
ปานกลาง	3
น้อย	2
น้อยที่สุด	1

### การแปลผลการศึกษา

ระดับความรู้	ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน
มีความรู้ระดับมากที่สุด	4.50-5.00
มีความรู้ระดับมาก	3.50-4.49
มีความรู้ระดับปานกลาง	2.50-3.49
มีความรู้ระดับน้อย	1.50-2.49
มีความรู้ระดับน้อยที่สุด	1.00-1.49

แบบสอบถามส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่ จะแสดงผลในรูปค่ามาตราส่วนประมาณค่า ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์วัดระดับปัญหาดังนี้

ระดับปัญหาการตรวจสอบภาษี	คะแนน
มากที่สุด	5
มาก	4
ปานกลาง	3
น้อย	2
น้อยที่สุด	1

### การแปลผลการศึกษา

ระดับปัญหา	ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน
มีปัญหาระดับมากที่สุด	4.50-5.00
มีปัญหาระดับมาก	3.50-4.49
มีปัญหาระดับปานกลาง	2.50-3.49
มีปัญหาระดับน้อย	1.50-2.49
มีปัญหาระดับน้อยที่สุด	1.00-1.49

และนำไปประมวลผลและแปลความหมาย เพื่อใช้ในการสรุปผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษาต่อไป